



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, มติชนออนไลน์, คมชัดลึกออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, สำนักข่าวไทย, thaigov, 77kaoded, nationweekend, nationtv, js100, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thestandard, newtv, INN, TNN, Workpoitnews

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุเทพ เพชรชมการ ผู้ตรวจราชการสธ. เขตฯ 6 นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 นพ.อภิรัตน์ กตัญญูตานุภน นพ.สจจ.ชลบุรี พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ โฆษกกองทัพเรือ ร่วมแถลงรายงานความคืบหน้ากรณีคนไทยกลับบ้าน ว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้ว 1 ราย พักห้องแยกในรพ.ชลบุรี ส่วนอีก 1 ราย ที่อยู่ห้องเดียวกัน แยกพักรพ.สัปดาห์ กม.10 โดยผลตรวจไม่พบเชื้อ ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งทั้ง 2 ราย อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ส่วนผู้ป่วย 4 ราย ที่รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งหมดอาการเป็นปกติ ล่าสุดกลับเข้าที่กักกัน 1 ราย อีก 3 ราย ยังเฝ้าดูอาการ สรุปรยอดคนไทยในพื้นที่กักกัน 133 ราย กักตัวในรพ. 5 ราย และวันนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา ไม่แบดมินตัน ให้ผู้กักกันได้เล่นกีฬากลางแจ้งร่วมกัน

-น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า มีผู้ป่วยยืนยัน 32 ราย เป็นชาวจีน 23 ราย คนไทย 9 ราย กลับบ้านแล้ว 10 ราย นอนรพ. 22 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่อาการดีมาก พร้อมกลับบ้าน 4 ราย รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ส่วนผู้ที่มีอาการรุนแรงเนื่องจากป่วยด้วยโรคร่วมด้วย อาการยังทรงตัว แพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 32 ราย พบว่า 1 ใน 3 มาจากการวินิจฉัยในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของระบบสอบสวนติดตามผู้สัมผัส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อ 37,549 คน เสียชีวิต 813 คน รักษาหายเป็นปกติ 2,701 คน และกำลังติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และเกาะฮ่องกง เพื่อจะดูทิศทางของการแพร่ระบาด

-รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้ยังใช้เครื่องช่วยหายใจ อาการทั่วไปค่อนข้างคงที่ มีออกซิเจนในเลือด 94-95% ถือว่าค่อนข้างดี ส่วนอีกรายอายุ 30 กว่าปี มีอาการหนักเพราะไอบามาก ต้องให้ออกซิเจน แต่ไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจ อยู่ในภาวะสงบ ซึ่งจากการติดตามมอเนิเตอร์กราฟผู้ป่วยที่หน้าจอ เป็นปกติดี

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ชี้แจงแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

-นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ที่ปรึกษาส.สธ. ด้านการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ครั้งที่ 146 ในหัวข้อ สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข : การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ และกล่าวว่า ข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกที่ไม่ให้จำกัดการเดินทางออกจากพื้นที่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 นั้นถูกกล่เมียดอย่างต่อเนื่องและไม่เห็นด้วยหาก WHO จะออกคำแนะนำเพิ่มเติมให้จำกัดการเดินทางออกจากพื้นที่ระบาดของโรคอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ขอเสนอให้ WHO จัดการประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ประเทศจีน ในเมืองอู่ฮั่น

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์กระปุก, เว็บไซต์สนุก, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนวยสรเดช กรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงประเด็นราคาหน้ากากอนามัยของหน่วยงานภาครัฐไม่เท่ากัน ว่า การบริหารจัดการของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ และเตรียมตั้งกระทู้สดในการประชุมรัฐสภา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กกรณีทีมโฆษกรัฐบาลระบุว่าหน้ากากอนามัยที่อก.ขายชิ้นละ 1 บาทเป็นสต็อกเก่า ว่า หน้ากากอนามัยที่องค์การเภสัชกรรมจำหน่ายเป็นของใหม่ ได้สั่งการให้ขายในราคาทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยสั่งผลิต 5 ล้านชิ้น หากมีความต้องการเพิ่มจะสั่งผลิตเพิ่มเติมอีก

-นพ.วิฑูรย์ ต้านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคชนิดโหวลโคโรนาไวรัส เป็นของผลิตใหม่ โดยขายในราคาทุนชิ้นละ 1 บาทที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม 8 สาขา แบ่งจำหน่าย 2 รอบ ประมาณ 08.00 น. และ 12.00 น. เบื้องต้นจำกัดคนละ 10 ชิ้น เพื่อให้กระจายได้อย่างทั่วถึง

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ยืนยันว่า หน้ากากอนามัยที่ก.พาณิชย์จำหน่ายชิ้นละ 2.50 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุน

-นายบุญณฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด ก.พาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย และจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยราคาสูงเกินสมควร 4 ราย ที่ จ.ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต โดยมีโทษสูงสุดปรับ 1.4 แสนบาท จำคุก 7 ปี หรือทั้งจำ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งปรับ นอกจากนี้ ยังขายหน้ากากอนามัยในร้านสวัสดิการ ชั้น 7 ของกรมการค้าภายใน ในเวลาทำงานทุกวัน ส่วนร้านค้าธงฟ้าได้เริ่มจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยแล้ว คาดว่าจะมีครบทั้งประเทศในสัปดาห์หน้า</p> <p>-นางรวิพรรณ ช่างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง ออกตรวจร้านจำหน่ายเวชภัณฑ์และร้านขายยา พบว่า ไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายมา 2 สัปดาห์แล้ว ฝากให้ภาครัฐเร่งบริษัทผู้ผลิต นอกจากนี้ยังพบร้านขายยาบางแห่งในเขตเทศบาลนครตรัง มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายในราคาโหลละ 80 บาท หรือขายปลีกชิ้นละ 10 บาท</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ สั่งการให้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกระต๊อบการปฏิบัติงานเพื่อรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา ตามมติกรม.วันที่ 4 ก.พ. โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำการ ณ ท่าอากาศยานต่างๆ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดคัดกรองด่านควบคุมโรค ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและสื่อสารทำความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว</p> <p>-นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ชี้แจงว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศห้ามเดินทาง ซึ่งไทยมีการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายนานาชาติมาโดยตลอด และได้รับการยกย่องว่ามาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคระบาดดีเยี่ยมเป็นอันดับ 6 ของโลก ประเทศไทยจึงมีความพร้อมในการดูแลคนไทยและประชาชนที่มาจากประเทศอื่นในไทย และสามารถแลกเปลี่ยน best practices กับนานาชาติประเทศ เพื่อควบคุมโรคและรักษาผู้ติดเชื้อให้หายขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-กรุงเทพโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,199 คน เรื่อง "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 คนไทยรับมืออย่างไร" พบว่า เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ ร้อยละ 76.8 แนวทางการรักษาและควบคุมการติดเชื้อ ร้อยละ 48.9 และจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย ร้อยละ 43.2 ส่วนความวิตกกังวล พบว่า ร้อยละ 42.0 กังวลระดับปานกลาง ร้อยละ 37.4 กังวลระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 20.6 กังวลระดับมากถึงมากที่สุด สำหรับการรับมือ ร้อยละ 70.6 รับมือโดยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน ร้อยละ 68.5 ติดตามข่าวสารสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 61.6 ระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีคนมาก ส่วนสิ่งที่รัฐบาลควรทำมากที่สุด ร้อยละ 66.7 ระบุควรให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน จัดข่าวลวงที่สร้างความตื่นตระหนก ร้อยละ 54.2 ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์มีบทบาทในการให้ข้อมูลกับประชาชน และร้อยละ 53.1 ควรให้ข้อปฏิบัติเรื่องการป้องกันที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างทั่วถึง ด้านความมั่นใจการรับมือกับสถานการณ์ของทีมแพทย์และสาธารณสุขไทย ร้อยละ 68.0 มั่นใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 26.5 มั่นใจปานกลาง และร้อยละ 5.5 มั่นใจน้อยถึงน้อยที่สุด</p> <p>-นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงแรม 5 ดาว ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 ราย ที่ อ.หัวหิน เป็นหญิงชาวจีนอายุ 73 ปี มาจากอุซัน และคนขับแท็กซี่ให้กับหญิงชาวจีนคนดังกล่าว ขณะนี้ได้รับการรักษาจนดีขึ้น โดยหญิงชาวจีนย้ายไปพักพื้นที่พร.ราชวิถี ส่วนคนขับแท็กซี่ยังพักรักษาตัวที่รพ.หัวหิน ยืนยันว่ามีความพร้อมในการดูแลป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา และเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงวันหยุดยาว</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : จส.100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่มีข่าวในสื่อออนไลน์พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่รพ.ย่านพระราม 2 ในกทม. ว่า ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ.แล้ว เป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวแอฟซิฟิก, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, จส.100, thebangkokinsight, newtv</p> <p>-คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน เผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั่วโลก 813 ราย สูงกว่าการเสียชีวิตจากโรคซาร์ส ในปี 2546 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 774 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเมืองอุฮั่นที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงเป็นครั้งแรก</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ตั้งข้อสังเกตว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็นภาวะทรงตัวในมณฑลหูเป่ย์ แต่ยังคงเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ใดๆ</p> <p>-มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายที่ 17 เป็นหญิงชาวมาเลเซีย อายุ 65 ปี เชื่อว่าติดเชื้อขณะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ที่สิงคโปร์</p> <p>-ฮ่องกงปล่อยผู้โดยสารที่ถูกกักอยู่บนเรือสำราญที่ฮ่องกงเป็นเวลา 5 วัน ให้ขึ้นฝั่งได้ หลังตรวจลูกเรือ 1,800 คนไม่พบเชื้อ และพบว่าสมาชิกครอบครัว 9 คน อาจติดเชื้อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อปลายเดือนม.ค.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-อินเดีย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รักษาหาย 1 ราย</p> <p>-นายกฯ ลิงคโปร์ ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกสถานการณ์ไวรัสโคโรนา แม้ยกระดับคำเตือนเป็นสีส้ม</p> <p>-พบชาวอังกฤษ 5 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในฝรั่งเศส หลังเข้าพักที่สกีรีสอร์ทแห่งเดียวกัน และได้ติดต่อกับบุคคลรายหนึ่งซึ่งเคยอยู่ในสิงคโปร์ โดยผู้ติดเชื้อทั้ง 5 คน ไม่ได้มีอาการรุนแรง</p> <p>-ญี่ปุ่น พบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญอีก 6 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อบนเรือเพิ่มเป็น 70 คน รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 96 คน</p> <p>-จีนแถลงว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายผ่านอากาศได้ เรียกร้องให้ประชาชนยกเลิกกิจกรรมและการรวมตัวทางสังคมทั้งหมด</p> <p>-ฟิลิปปินส์ จัดเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ นำชาวฟิลิปปินส์ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในอู๋อันกลับประเทศรวม 30 คน</p> <p>-นักวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเร่งรัดพัฒนาวัคซีนต่อสู้การระบาดของไวรัสโคโรนา โดยทีมจากออสเตรเลียคาดว่าจะประสบความสำเร็จภายใน 6 เดือน</p> <p>-นักวิจัยฝรั่งเศสในสถาบันปาสเตอร์ กำลังดัดแปลงวัคซีนโรคหัดมาใช้กับไวรัสโคโรนา ขณะเดียวกัน ศูนย์เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของจีน ได้เริ่มพัฒนาวัคซีนเช่นเดียวกัน ด้านบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสิงคโปร์ ยืนยันว่า ความพยายามในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ควรดำเนินต่อไปแม้การระบาดจบสิ้นแล้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต</p> <p>-นายโจเซฟ ไอเซนเบิร์ก ศาสตราจารย์ด้านระบาดวิทยา สำนักสาธารณสุขศึกษา ม.มิชิแกน กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของไวรัสจนถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยยังไม่แน่นอน และไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีการรายงาน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ซึ่งมีปัญหาในการรายงานยอดผู้ติดเชื้ออยู่ในขณะนี้</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กล่าวถึงกรณีแพทย์ไทยค้นพบวิธีรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการให้ยารักษาโรคเอดส์และรักษาใช้หัวใจใหญ่ โดย ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบุรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้มีการทดลองในหลอดทดลอง พบว่ายานี้มีฤทธิ์ต่อเชื้อจริง และมีการทดลองในสัตว์พบว่ายานี้ทำให้สัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่น ๆ อากาโรดีขึ้นได้ ส่วนในคนมีการใช้ในกรณีโรคซาร์สมาแล้ว การสรุปว่ายาดังกล่าวรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ผลจริงหรือไม่ต้องอาศัยข้อมูลมากกว่านี้ นอกจากนี้ ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการใช้อาโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ซึ่งมีผลข้างเคียงหลายอย่าง</p> <p>ศ.นพ.โพธิ์ภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาฯ กล่าวว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ยาเอดส์มารักษาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เนื่องจาก 1.ยาไม่มีผลข้างเคียง 2.ถ้าผู้ที่กินยาผู้ติดเชื้อ HIV ไม่ได้ตรวจเลือดและไม่เคยรักษามาก่อน จะส่งผลให้เชื้อ HIV ต่อยาได้</p> <p>ศ.พิเศษ พญ.จรัสรัตน์ บวรวัฒนวงศ์ ประธานเผยแพร่วิทยาความรู้ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แสดงความเห็นว่ายานี้จะใช้รักษาต้องมีการพิสูจน์ชัดเจน การจะประกาศว่ายานี้ตัวใดรักษาโรคได้ได้นั้นมีขั้นตอนตามมาตรฐานวิชาการ ซึ่งตอนนี้ประเทศจีนกำลังทำและต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะทราบผล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คนเดินตรอก</p> <p>-กล่าวว่า ในบรรดา 4 กระทรวงหลักที่มีภาระหน้าที่ตามแผนพัฒนาในเขตชนบทยากจน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 สธ.เป็นกระทรวงที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกในเกือบจะทุกโครงการ เช่น โครงการอสม. โครงการโภชนาการสำหรับแม่และเด็ก โครงการสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ดังนั้น กรณีข่าวการระบาดของไวรัสโคโรนาก็ไม่ต้องตื่นตระหนกไปตามข่าว เพราะสธ.มีความสามารถเกินพอที่จะรับมือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย</p> <p>-กล่าวว่า รัฐบาลทั่วโลกกำลังวางแผนรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา แต่รองนายกฯ และรมว.สธ.กลับไปทะเลาะกับนักท่องเที่ยวที่ไม่รับแจกหน้ากากอนามัย แทนที่จะวางแผนหรือใช้ความมอดทนชี้แจงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ ควรคิดแก้ปัญหาของประเทศแทนที่จะไปคิดแค่นักท่องเที่ยวคนเดียว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า รัฐบาลประเมินวิกฤตไวรัสโคโรนาต่ำเกินไป ไม่เช่นนั้นคนไทยในอู๋อันอาจจะได้กลับบ้านก่อนคนญี่ปุ่น</p>	
<p>เหตุการณ์ จ.นครราชสีมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, สปริงนิวส์, เว็บไซต์สนุก newtv, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ และพระราชทานพวงหรีดแก่ผู้เสียชีวิตและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชทานโรงครัวให้แก่อิตอาสาและผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่รพ.ค่ายสุรนารี รพ.มหาราชนครราชสีมา และรพ.กรุงเทพ-นครราชสีมา พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตทุกคน และแถลงข่าวว่า รัฐบาลแก้ปัญหาทุกอย่างตามขั้นตอน เหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของรัฐบาล และขอบคุณแพทย์พยาบาล ก.สาธารณสุข ที่เข้าไปดูแลตั้งแต่ต้น ทั้งนี้รัฐบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาลประชาชนทั้งหมด ผู้เสียชีวิตจะมีเงินช่วยเหลือในการจัดงานศพ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเป็นไปตามกฎระเบียบ มีการเลื่อนขั้นขั้นยศ นอกจากนี้ ได้สั่งให้กรมสุขภาพจิตเข้าไปดูแลจิตใจประชาชน ผู้บาดเจ็บ และเข้าไปประเมินในค่ายทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า กำชับทีมแพทย์ พยาบาล ให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ เตรียมห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ให้พร้อมรองรับผู้บาดเจ็บ โดยรพ.มหาราชนครราชสีมาเป็นรพ.หลัก สธ.รับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ เยียวยาสุขภาพจิตให้ผู้ประสบเหตุและญาติผู้เสียชีวิตทุกราย ส่วนการขึ้นสูตรศพผู้เสียชีวิตต้องให้เร็วที่สุดเพื่อให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, thestandard, INN, TNN, newtv, ThaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ส่งทีม MCATT ดูแลจิตใจประชาชนตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา และจัดทีมบุคลากรด้านสุขภาพจิตเพิ่มเติมจาก รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสสจ.นครราชสีมา ร่วมบูรณาการกับทีม MCATT ในพื้นที่ หากมีผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้น ได้เตรียมทีม MCATT สำรองสำหรับดูแลผู้ป่วยทั่วไป 8 ทีม และดูแลเด็กและเยาวชน 3 ทีม โดยได้กำหนดแผนการเยียวยา 4 ระยะ ตั้งแต่ระยะฉุกเฉิน สั้น กลาง ยาว หากประชาชนพบความผิดปกติด้านจิตใจของตนเองหรือคนใกล้ชิด สามารถไปพบจิตแพทย์ได้ที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ หรือติดต่อขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำแนวทางการดูแลตัวเองและคนใกล้ชิด ดังนี้ 1.พยายามรับประทานอาหาร นอนหลับพักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้ชีวิตปกติ 2.ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของตนเอง 3.หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความรู้สึกตัวเอง 4.หลีกเลี่ยงการรับข่าวที่มากเกินไป 5.ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว ให้ผ่านช่วงที่ยากล้าปาก 6.เพิ่มการพูดคุยและติดต่อกับผู้อื่นเท่าที่ทำได้ เพื่อระบายความรู้สึก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิง หลังเข้าเคลียร์พื้นที่ในห้างเทอร์มินอล 21 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 30 ราย บาดเจ็บ 58 ราย ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ. 30 ราย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, มติชนออนไลน์, ฐานเศรษฐกิจออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, TNN, INN, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนให้งดเผยแพร่ แชรภาพ คลิปวิดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง รวมถึงภาพและคลิปของผู้เสียชีวิต เพื่อป้องกันผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่พูดคุยให้คำปรึกษา ดูแลสภาพจิตใจของประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้ว</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล โสภณภพนครเครื่องบินส่วนตัว พร้อมนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ระบุว่า จบภารกิจเฟสแรก ขอลกลับบ้าน อาบน้ำ และจะมาช่วยใหม่ พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, newtv, Thebangkokinsight, เว็บประชาไท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้รับมอบหมายให้ประสานงานสถานพยาบาล ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเบิกค่าใช้จ่ายจาก สปสช.ตามอัตราที่กำหนด ขณะนี้ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ได้ประสานรพ.เอกชนทั้ง 3 แห่งใน จ.นครราชสีมา ที่ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บตามนโยบาย UCEP เรียบร้อยแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สนุก, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เรียกร้องให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 โดยเพิ่มค่าชดเชยรวมเป็น 200,000 บาท นอกจากนี้ สธ.ควรเร่งดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจในวงกว้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผอ.กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์กราดยิงยังคงตกใจและหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมสุขภาพจิตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังรพ.ต่างๆ เพื่อปฐมพยาบาลทางใจ โดยมีทีม MCATT ดูแลจิตใจประชาชนอย่างเร่งด่วน และมีการแยกเยียวยาเป็นกลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 2.กลุ่มญาติผู้เสียชีวิต 3.กลุ่มเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน โดยระยะแรกจะดูแลเบื้องต้น จากนั้นดูแลแบบติดตามอาการ และระยะฟื้นฟูสภาพจิตใจ</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>-เสนอว่า รายงานของ The New York Times ปี 2015 ระบุว่า เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้การแสดงความโกรธด้วยเหตุผลเฉพาะตัว แต่เป็นการเลียนแบบเหตุรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันความรุนแรงกล่าวว่า ผู้ที่ก่อเหตุกราดยิงส่วนใหญ่จะมีการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นในอดีต และมักจะแสดงความชื่นชมผู้ที่เคยก่อเหตุรุนแรง ขณะเดียวกัน การนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงอาจจะกระตุ้นอารมณ์ของผู้ที่มีปัญหาทางจิตและผู้ที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์เหะเหะพาที</p> <p>-กล่าวว่า ผู้ก่อเหตุฆ่าคนพร้อมกับกราดยิงโพสต์ข้อความและเซลฟี เหมือนสนุกและมีความสุขกับการโพสต์เฟซบุ๊ก น่าจะลองศึกษาว่าเป็นโรคใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะความคลั่งไคล้โซเชียลมีเดียหรือไม่ เพื่อหาทางป้องกันในอนาคต</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล พบเกินค่ามาตรฐาน 5 สถานี ส่วนภาคเหนืออยู่ในระดับสีส้ม 13 พื้นที่ ภาคกลางและตะวันตก เกินมาตรฐาน 6 พื้นที่ ภาคตะวันออก 1 พื้นที่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พื้นที่ เตือนลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวิกฤติซ้ำซากและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ทั้งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ พ.ร.บ.โรงงานฯ และพ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ส่วนระยะยาวต้องวางยุทธศาสตร์แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม หัวใจสำคัญคือการปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้ทุกคน รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>ภัยแล้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง จ.เชียงใหม่ ปรับแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง ทั้งในภาพรวมและพื้นที่เสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำรอง ทั้งการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขุดขยายแหล่งพักน้ำดิบ เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ให้พร้อมใช้บรรเทาความเดือดร้อน</p>	-
<p>โรคอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 9-15 ก.พ. 2563 คาดมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากอากาศร้อนขึ้น อาหารบูดเสียง่าย โดยตั้งแต่ต้นปีมีผู้ป่วยกว่า 7 พันราย เสียชีวิต 1 ราย ย้ำกินสุก ร้อน สะอาด ล้างมือบ่อยๆ</p>	-
<p>การแก้ปัญหายาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวว่า ได้ร่วมกับสธ.จัดโครงการบ้านล้อมรัก เน้นปรับแกนการบำบัดรักษา ให้ครอบครัวใช้จิตวิทยาในการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมการใช้ยา มากกว่าการบำบัดหรือการใช้ยา รักษา ดูแลบุตรหลานด้วยความรักความเข้าใจ และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติด ใช้ความเชื่อมั่นในพลังครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแล ปรึกษาปรึกษาผู้ป่วยยาเสพติดให้ลด ละ เลิกยาเสพติด ที่สำคัญต้องมีความเข้าใจแนวทางในการดูแลและสื่อสารกับบุตรหลานที่ถูกต้อง เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข</p>	-